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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี พ.ศ.2565 

วันที่  29  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  ส านักงานเทศบาลต าบลบา้นตาด  ชั้น 2 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด บุญเล่ียม  พิมพ์ศรี  

2. นายสงกา  รัตนงาม รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สงกา  รัตนงาม  

3. นายสิทธิ์พงษ์  อินทร์ค าดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สิทธิ์พงษ์  อินทร์ค าดี  

4. นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สุภาพร  สร้อยโพธิ์  

5. นางสาวปรางทอง  อนุอัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ปรางทอง  อนุอัน  

6. นางสุจิตรา  สอนสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สุจิตรา  สอนสุภาพ  

7. นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด เทพริทธิ์  ประทุมสอน  

8. นายสมจิต  จันทร์ชิรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สมจิต  จันทร์ชิรัตน์  

9. นายทรงศักดิ์  พลน้ าเท่ียง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ทรงศักดิ์  พลน้ าเท่ียง  

10. นางสุมาลี  โฮมชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สุมาลี  โฮมชัย  

11. นายไทยแลนด์  ไชยเทพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ไทยแลนด์  ไชยเทพ  

12. นายสุวิทย์  พิมพ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สุวิทย์  พิมพ์ศรี  

13. นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด วชิรวิชญ์  ภาวะชาติ  

 

ผู้ขาดประชุม 

-ไม่มี- 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

1. นายชาตรี  สารีจันทร์ นายกเทศมนตรี ชาตรี  สารีจันทร์  
2. นายช านาญ  มาดขาว รองนายกเทศมนตรี ช านาญ  มาดขาว  
3. นางสุดถนอม  อินทมล รองนายกเทศมนตรี สุดถนอม  อินทมล  
4. นายสุรชัย มาสุข เลขานุการนายกเทศมนตรี สุรชัย มาสุข  

5. นายสมัย  น้อยรามศูนย์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สมัย  น้อยรามศูนย์  

6. นางกิ่งมณี  วาโย รองปลัดเทศบาล กิ่งมณี  วาโย  

7. นายวิโรจน์  สรรพกิจบ ารุง รองปลัดเทศบาล วิโรจน์  สรรพกิจบ ารุง  

8. นายวัชรินทร์  วรรณพันธ ์ ผู้อ านวยการกองช่าง วัชรินทร์  วรรณพันธ ์  

9. นางสาวณัฐพัชร์  รุ่งเรืองงามชีพ ผู้อ านวยการกองคลัง ณัฐพัชร์  รุ่งเรืองงามชีพ  

10. นายอลงกรณ์  กัณหา ผู้อ านวยการกองการศึกษา อลงกรณ์  กัณหา  

11. นางธีรประภา ทองวิเศษ ผู้อ านวยการสาธารณสุขฯ ธีรประภา ทองวิเศษ  

12. นางสาวภิญญาพัชร์  จันทร์เพ็ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ภิญญาพัชร์  จันทร์เพ็ง  

13. ส.อ.สมพร  หีบแก้ว ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบฯ สมพร  หีบแก้ว  

14. นางสาวพิณญาภา  กระบือคูณ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ พิณญาภา  กระบือคูณ  

15. นางสาวณัฏฐพิชา  ราชแข็ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง ณัฏฐพิชา  ราชแข็ง  

16. นางสาวธัญญิดา  ชูด า นิติกร ธัญญิดา  ชูด า  

17. ส.อ.สุรศักด์ิ  แสงศิลา เจ้าพนักงานธุรการ สุรศักด์ิ  แสงศิลา  

18. นางสาวจีรจันทร์  ค าปิคา ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จีรจันทร์  ค าปิคา  

19. นางสาวศรีสุภาค์ หลักฐาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ศรีสุภาค์ หลักฐาน  

20. น.ส.ศิรประภา  บุดดีค า ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ศิรประภา  บุดดีค า  

21. น.ส.อินทุกร  โง๊ะบุดดา ประชาชนท่ัวไป อินทุกร  โง๊ะบุดดา  

22. น.ส.สุภัทรา  ธุมา ประชาชนท่ัวไป สุภัทรา  ธุมา  

 

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น.  เมื่อท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เลขานุการสภา
เทศบาลฯ กล่าวเชิญนายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี ประธานสภาเทศบาลต าบล
บ้ านตาด จุดธูป เ ที ยนบูชาพระรั ตนตรั ย   เสร็ จแ ล้ว ขึ้ นประจ า ท่ี                 
เพื่อด าเนินการเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี ๒๕๖5 
ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 
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นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีเคารพ 

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 4  ประจ าป ี ๒๕๖5  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบ้านตาด  ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วปรากฏว่าครบ  ผมขอเชิญ
ท่านประธานสภาฯ  เปิดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจ าปี    
๒๕๖5 ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  เข้าสู่การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.256๕  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี3) พ.ศ.2565 แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาดทุกท่านได้
รับทราบ  และถือปฏิบัติต่อไป 
2.รายงานการจัดท าผลการด าเนินงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลต าบลบ้านตาด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ท้ังนี้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 14 
พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 4 ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านตาดเป็นประจ าทุกป ี

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  เข้าสู่การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2565  ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  ๒๕๖5  เมื่อวันท่ี  29  กันยายน  ๒๕๖5  
เชิญเลขาช้ีแจงต่อท่ีประชุมสภาฯแห่งนี้  

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล  การรับรองรายงานการประชุม  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

บ้านตาด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  ประจ าปี ๒๕๖5  เมื่อวันท่ี 29 กันยายน  
๒๕๖5  ไปแล้ว  โดยรายงานการประชุมดังกล่าว  มีจ านวนท้ังหมด 15 
หน้ากระดาษ  จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ตรวจดูทีละหน้า 
ว่ามีผู้ใดจะแก้ไขตรงไหนหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอให้ท่านประธานสภาเทศบาล  
ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯเป็นล าดับต่อไป 
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นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านจะอภิปรายต่อรายงานการประชุมข้างต้น  
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่  หากไม่มีแล้ว  ประธานจะขอมติต่อท่ีประชุมในล าดับต่อไป   

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบ้านตาด  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจ าปี ๒๕๖5  เมื่อวันท่ี  
29  กันยายน  ๒๕๖5  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ านวน  11  เสียง 
(งดออกเสียง 1 เสียง  นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  เสนอเพื่อพิจารณา 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  เข้าสู่การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.256๕  ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  โดยได้จัด 

3.1 ญัตติ  เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลบ้านตาด ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 (กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ) 
3.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัด) 
3.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัด) 
3.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 
เริ่มท่ีเรื่องท่ี 3.1 ญัตติ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลบ้ านตาด ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2565                
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) เชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ช้ีแจงระเบียบ   
ข้อกฎหมายต่อท่ีประชุมแห่งนี้  

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๓)  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายชาตรี  สารีจันทร์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ผมนายชาตร ี  สารีจ ันทร ์  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด             

ขอเสนอญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลบ้านตาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ตามหลักการและเหตุผล
ดังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๓)   
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
เหตุผล  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ  จึงขอรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านตาด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5  รายละเอียดตามเอกสารที่จัดส่งให้ท่านข้างต้นแล้ว  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ไปแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ท้ังนี้  รายละเอียดได้น าส่งให้ท่านเป็นการ
ล่วงหน้าไปแล้วนั้น  ประกอบกับระเบียบก าหนดให้ผู้บริหารเทศบาล  รายงาน
สภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  เพื่อทราบ  จึงแจ้งมายังสภาเทศบาลเพื่อทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี การประชุมสภาเทศบาลอยู่ในระเบียบวาระท่ี  3.2  การพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ.2566  เพื่อไปต้ังจ่ายรายการใหม่ (ส านักปลัด)  ก่อนท่ีนายกเทศมนตรี
จะเสนอญัตติต่อท่ีประชุม  ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล  ช้ีแจงระเบียบข้อ
กฎหมายต่อท่ีประชุมแห่งนี้   

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด  4  การโอนและการแก้ไข
เปล่ียนแปลง  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุน    
โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือ
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายชาตรี  สารีจันทร์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ผมนายชาตรี  สารีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด  ขอเสนอญัตติต่อ

สภาเทศบาลต าบลบ้านตาดเพื่อขอรับความเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  
2566  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 ของเทศบาลต าบลบ้านตาด 
และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้อนุมัติแล้วโดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่      
วันท่ี  ๑  ตุลาคม ๒๕๖5  เป็นต้นมา  บัดนี้  เทศบาลต าบลบ้านตาดมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 ท้ังนี้ สามารถกระท าได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม              
โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม ่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
เหตุผล  ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านตาด มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖6 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕6๓  และ
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน  ฉะนั้นจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังรายการต่อไปนี้ 

    1.โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวด
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
    ท้ อ ง ถิ่ น  ต้ั ง ไ ว้  5 ,4 50 ,00๐  บาท  คง เ ห ลือก่ อน โ อน  จ าน ว น                                  
    4,749,474.84.-บาท โอนลดจ านวน  42,0๐๐ บาท ยอดคงเหลือ  
    หลังโอนลด จ านวน 4,707,474.84.- บาท 

2. โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน บริหารงานท่ัวไปงาน บริหาร
 ท่ัวไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ต้ังไว้  
 42,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบจอสัมผัส 
จ านวน 7 เครื่องๆละ 6,000  บาท เป็นไปตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว
7181  ลงวันท่ี 27  กันยายน  2565  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไปแผนงาน  บริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบประมาณต้ัง
ไว้  เป็นเงินจ านวน   42,๐๐๐  บาท  (ส่ีหมื่นสองพันบาทถ้วน)                                                                                                         

    รวมงบประมาณโอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่รวม ๑ รายการ เป็น 
    จ านวนเงินทั้งสิ้น 42,0๐๐  บาท (สี่หม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
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นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ไปแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากท่านประสงค์จะอภิปราย

ขอให้ยกมือขึ้น  เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาล  จึงรายงานตัวต่อท่ี
ประชุม  และด าเนินการอภิปราย  มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เชิญ            
นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  อภิปราย   

นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมนายเทพริทธิ์  ประทุมสอน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  สืบเนื่องจาก

ญัตติท่ีผู้บริหารได้เสนอ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  2566  เรื่อง  ต้ังจ่ายรายการใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบจอสัมผัส  จ านวน  7  เครื่องๆ
ละ  6,000  บาท เป็นเงินท้ังส้ิน  42,000 บาท  ขอสอบถามถึงความ
จ าเป็นในการใช้งานของเทศบาลต าบลบ้านตาดอย่างไร  หรือเป็นระเบียบท่ี
เทศบาลต้องมีโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  เพราะแต่ละท่านก็ต้องมีโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
อยู่แล้ว  จึงเรียนสอบถามมายังสภาแห่งนี้ 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี เชิญเลขานุการสภาตอบข้ออภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาลฯ  เป็นผู้ตอบ 
ประธานสภาเทศบาล ข้ออภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาล 

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านตาดไปด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ท่ี

กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้  เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ออกหลักเกณฑ์
การติดต้ังและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือส่ือสารและโทรคมนาคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  
0808.2/ว7181  ลงวันท่ี  27  กันยายน 2565  เรื่อง  การติดต้ังและการ
เบิกค่าใช้บริการเครื่องมือส่ือสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ความโดยย่อและสรุป
ใจความส าคัญกล่าวคือ  ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติการใช้งานเป็น  2  
ประเภท  คือ  ก าหนดผู้มีสิทธิใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีหรือวิทยุคมนาคม  แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน  ได้แก่  1. ฝ่ายบริหาร  2.ฝ่ายสภาเทศบาล  3.ฝ่ายหัวหน้า
ส่วนราชการ   และก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดหา  ดังนี้ 

 1. การจัดหาโทรศัพท์เคล่ือนท่ีพร้อมหมายเลขหรือซิมการ์ด  
2. เฉพาะหมายเลขหรือซิมการ์ด   

 ท้ังนี้  การด าเนินการดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่ นท่ีจะ
พิจารณาตามความจ าเป็นภายในวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  และกรณีท่ีไม่อาจจัดหาโทรศัพท์เคล่ือนท่ีพร้อมหมายเลข
หรือซิมการ์ด  มอบให้ผู้มีสิทธิถือครองท่ีเห็นสมควรได้  เทศบาลฯอาจจัดหา
เฉพาะหมายเลขหรือซิมการ์ด  ท่ีจดทะเบียนแบบรายเดือนในนามของ
เทศบาลฯ  โดยให้ผู้มีสิทธิใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีน าเครื่องโทรศัพท์ส่วนตัวมาใช้
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เพื่อประโยชน์ของทางราชการก็ได้  จึงช้ีแจงระเบียบท่ีเป็นเอกสาร  ผ่านท่าน
ประธานสภาไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบโดยท่ัวกัน 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลฯ  ท่ีได้ช้ีแจงระเบียบให้สภาฯแห่งนี้ได้รับทราบ  
ประธานสภาเทศบาล หากท่านประสงค์จะ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  

อภิปรายขอให้ยกมือขึ้น  เชิญ  นายไทยแลนด์  ไชยเทพ  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต  2  อภิปราย 

นายไทยแลนด์ ไชยเทพ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมนายไทยแลนด์ ไชยเทพ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อยากสอบถาม

เพิ่มเติม  เดิมผมทราบว่าเทศบาลต าบลบ้านตาดเคยเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์
เป็นรายเดือนให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล  เนื่ องจากผมเองก็เคยด ารง
ต าแหน่งนั้น  จึงอยากทราบว่าปัจจุบันยังมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือน
ของค่าโทรศัพท์อยู่หรือไม่  ขอบคุณครับ  

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี เชิญเลขานุการสภาตอบข้ออภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาลฯแทน 
ประธานสภาเทศบาล  

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ได้อภิปรายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า

โทรศัพท์แบบรายเดือนยังด าเนินการเบิกจ่ายอยู่หรือไม่นั้น  ขอเรียนว่ายังใช้
ตามหลักเกณฑ์เดิมอยู่  กล่าวคือใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีส่วนตัว  เข้าหลักเกณฑ์
การน าเครื่องเปล่าส่วนตัว  และเปิดหมายเลขหรือซิมการ์ดของเทศบาลต าบล
บ้านตาด  และเบิกจ่ายตามสิทธิ์เดิม  จนกระท่ังเทศบาลฯ ได้รับหนังสือ  
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0808.2/ว7181  ลงวันท่ี  27 กันยายน  
2565  เรื่อง  การติดต้ังและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือส่ือสารและ
โทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์  ความเห็นของ
ของปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรี  เล็งเห็นแล้วว่าเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย  จึงได้ยกเลิกการ
เบิกจ่ายแบบเดิมไป  และน าญัตติดังกล่าวเข้าสู่สภาเทศบาลฯเพื่อพิจารณา
โอนเงินงบประรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้สอดคล้องกับหนังสือ
ส่ังการและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นใหม่ 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  หากท่านประสงค์จะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายขอให้ยกมือขึ้น  เชิญ  นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์  สมาชิกสภา

เทศบาล  เขต  1  อภิปราย 
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นางสาวสุภาพร สร้อยโพธิ์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรตทุิกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ดิฉันนางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  สืบเนื่อง

จากญัตติท่ีผู้บริหารได้เสนอ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  2566 เรื่อง  ต้ังจ่ายรายการ
ใหม่เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบจอสัมผัส จ านวน 7 
เครื่องๆละ 6,000  บาท เป็นเงินท้ังส้ิน  42,000  บาท  ในความเห็น
ส่วนตัวเห็น  เห็นว่าโดยปกติโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรุ่นใหม่จะมีถาดแยกซิมการ์ด 
2 ถาดอยู่แล้ว  จึงเห็นว่าการใช้โทรศัพท์เคล่ือนแบบ 2 ซิมการ์ด  เป็นได้
หรือไม่ท่ีจะใช้ซิมการ์ดท่ี  1  เป็นหมายเลขส่วนตัว  ส่วนซิมการ์ดท่ี  2 ก็ใช้
ของเทศบาล  โดยไม่ต้องจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคล่ือนท่ี   

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี เชิญเลขานุการสภาตอบข้ออภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ขอตอบตามหนังสือ  ตามหนังสือ  กระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0808.2/ว

7181  ลงวันท่ี  27  กันยายน  2565  เรื่อง  การติดต้ังและการเบิกค่าใช้
บริการเครื่องมือส่ือสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระเบียบและหนังสือส่ังดังกล่าวฯ  ความใน  ข้อ 2.1. ความวรรคท้าย  กล่าวว่า  
“โดยให้ผู้มีสิทธิ์ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  น าเครื่องโทรศัพท์เคล่ือนท่ีส่วนตัวมาใช้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ”  มิได้เขียนหรือแยกว่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเครื่อง
หนึ่งมี 2 ซิมการ์ด  ถ้าให้ตีความตามกฎหมายจึงค่อนข้างล าบากส าหรับ
ผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายงบประมาณฯ  อีกประเด็นคือ  โทรศัพท์เคล่ือนท่ี
เป็นครุภัณฑ์ต้องลงทะเบียนครุภัณฑ์  ส าหรับเครื่องเปล่าส่วนตัวจะไม่
สามารถลงทะเบียนครุภัณฑ์  การใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและหมายหรือซิมการ์ด
ของทางราชการจะชัดเจน  และเกิดความคล่องตัวมากกว่า   

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ไปแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติต่อ

ท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  256 6 
หน่วยงานส านักปลัด  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  42,๐๐๐  บาท (สี่หม่ืนสอง
พันบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  จ านวน  6  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  จ านวน  4  เสียง 
 (งดออกเสียง  2  เสียง  นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  ประธานสภาเทศบาล) 
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นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ล าดับต่อไป 3.3 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัด) ก่อนท่ี

นายกเทศมนตรีจะเสนอญัตติต่อท่ีประชุม  ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล 
ช้ีแจงระเบียบข้อกฎหมายต่อท่ีประชุมแห่งนี้   

นายวชิรวิชญ ์ ภาวะชาติ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและการแก้ไข
เปล่ียนแปลง  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุน    
โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน            
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายชาตรี  สารีจันทร์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ผมนายชาตรี  สารีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด  ขอเสนอญัตติต่อ

สภาเทศบาลต าบลบ้านตาดเพื่อขอรับความเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  
2566  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 ของเทศบาลต าบลบ้านตาด 
และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้อนุมัติแล้วโดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่      
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 เป็นต้นมา บัดนี้ เทศบาลต าบลบ้านตาดมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 ท้ังนี้ สามารถกระท าได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม       
โอนลด  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
เหตุผล  ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านตาด มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖6 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕6๓ และเพื่อให้
การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน ฉะนั้นจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังรายการต่อไปนี้ 
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    1. โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร       
    หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
    ส่วนท้องถิ่น ต้ังไว้ 5,450,00๐ บาท คงเหลือก่อนโอน จ านวน 

    4,980,920 บาท โอนลดจ านวน  250,0๐๐ บาท ยอดคงเหลือหลัง
    โอนลด จ านวน 4,640,920 บาท 
    รวมงบประมาณที่ขอโอนลด ๑ รายการ เป็นจ านวนเงิน 250,0๐๐ บาท 
    (สองแสนหา้หม่ืนบาทถ้วน) 

2. โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหาร
  ท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
  ครุภัณฑ์  ต้ังไว้  250,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
  ครุภัณฑ์  เช่น  เปล่ียนกระบะท้าย  ของรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์   

รถยนต์ส่วนกลาง  ซ่อมแซมเปล่ียนหัวบรรทุกน้ าอเนกประสงค์  รถยนต์
ส่วนกลาง  เปล่ียนถังบรรจุน้ าของรถบรรทุกน้ า  เปล่ียนระบบไฮดรอลิก  
ท าสีใหม่ท้ังคัน  เปล่ียนเครื่องยนต์ใหม่ฯลฯ  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เป็นไปตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม 
2564 ต้ังจ่าย จากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารท่ัวไป  แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบประมาณต้ังไว้  เป็นเงินจ านวน  
250,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

    รวมงบประมาณโอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่รวม ๑ รายการ   
    เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   250,0๐๐  บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ไปแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากท่านประสงค์จะอภิปราย

ขอให้ยกมือขึ้น  เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาล  จึงรายงานตัวต่อท่ี
ประชุม  และด าเนินการอภิปราย  มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่  เชิญ            
นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1   

นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมนายเทพริทธิ์  ประทุมสอน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ญัตติท่ีท่าน

เสนอต่อสภาเทศบาลฯ  ผมเห็นด้วยครับ  เนื่องจากหากรถส่วนกลางหรือ
รถดับเพลิงของเทศบาลฯนั้นหากช ารุดเสียหาย  จะท าให้การบริการ
ประชาชนเป็นไปด้วยความล่าช้า  ไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ขอบคุณท่านผู้บริหารท่ีใส่ใจและน าญัตติดังกล่าวเพื่อให้สภา
เทศบาลฯพิจารณาเห็นความเห็นชอบ 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ไปแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากท่านประสงค์จะ

อภิปรายขอให้ยกมือขึ้น  เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาล           
จึงรายงานตัวต่อท่ีประชุม  และด าเนินการอภิปราย  มีท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติต่อท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
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อนุมั ติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ ไปต้ัง จ่ายเป็นรายการใหม่     
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 หน่วยงานส านักปลัด เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 
250,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ านวน  11  เสียง 
 (งดออกเสียง  1  เสียง  นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  ประธานสภาเทศบาล) 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขณะนี้เวลา 
ประธานสภาเทศบาล 12.15 น.  แล้ว  ประธานสภาเทศบาล  จะขอพักการประชุม                       

เพื่อ รับประทานอาหารกลางวัน  และขอให้ทุกท่านประชุมพร้อมในเวลา  
13.15 น.   

-------------------------------------------พักประทานอาหารกลางวัน--------------------------------------------- 
 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี กลับเข้าสู่การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ประธานสภาเทศบาล การพิจารณาต่อจากการประชุมช่วงเช้า  ล าดับต่อไป  3.4  ญัตติ  เรื่อง         

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อ
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่(กองช่าง) ก่อนท่ีนายกเทศมนตรีจะเสนอญัตติต่อท่ี
ประชุม  ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบข้อกฎหมายต่อท่ีประชุม
แห่งนี้   

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและการแก้ไข
เปล่ียนแปลง  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุน    
โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือ
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายชาตรี  สารีจันทร์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ผมนายชาตรี  สารีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด  ขอเสนอญัตติต่อ

สภาเทศบาลต าบลบ้านตาดเพื่อขอรับความเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  
2566  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 ของเทศบาลต าบลบ้านตาด 
และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้อนุมัติแล้วโดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่      
วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖5  เป็นต้นมา  บัดนี้  เทศบาลต าบลบ้านตาดมี
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ความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6  ท้ังนี้  สามารถกระท าได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณ 
ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม     
โอนลด  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
เหตุผล  ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านตาด  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖6 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕6๓ และเพื่อให้
การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน ฉะนั้นจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังรายการต่อไปนี้ 

 ๑. โอนลด แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง งบ ลงทุน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  8 
 -  งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  500,000  บาท 
 -  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน  500,000  บาท   
 -  โอนลด จ านวน  500,000  บาท   
 -  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  0  บาท 
 2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ท่ี 5 
 -  งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  500,000  บาท 
 -  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน  500,000  บาท   
 -  โอนลด จ านวน  500,000  บาท   
 -  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  0  บาท 
 3. โครงการก่อสร้างรางวีคอนกรีต  หมู่ท่ี  13 
 -  งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  500,000  บาท 
 -  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน  500,000  บาท   
 -  โอนลด จ านวน  500,000  บาท   
 -  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  0  บาท 
 4. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 1 
 -  งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  500,000  บาท 
 -  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน  500,000  บาท   
 -  โอนลด จ านวน  500,000  บาท   
 -  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  0  บาท 
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 รวมงบประมาณท่ีขออนุมัติโอนลดเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน  2,000,0๐๐ บาท 
(สองล้านบาทถ้วน) 
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 2. โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน งานก่อสร้าง งบ ลงทุน หมวด   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต 

บ้านตาด  หมู่ท่ี  1  จากสะพานทางหลวงชนบท-สถานีวิทยุเสียงธรรม 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต 

บ้านตาด หมู่ ท่ี 1 จากสะพานทางหลวงชนบท -สถานีวิทยุเสียงธรรม  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร 
งบประมาณต้ังไว้ 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2/2565) หน้า 4 ข้อ 1 

 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาด  หมู่ท่ี 1  จากสะพานทางหลวงชนบท-
สถานีวิทยุเสียงธรรม 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาด หมู่ ท่ี 1 จากสะพานทางหลวง
ชนบท-สถานีวิทยุเสียงธรรม  ปริมาณงาน รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 0.40 x 0.60 เมตร พร้อมฝารางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทางรวม 220.00 เมตร และบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 
22 บ่อ งบประมาณต้ังไว้ 636,000 บาท(หกแสนสามหมื่นหกพันบาท
ถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม (ครั้ง ท่ี 
2/2565) หน้า 4 ข้อ 2 

 3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ท่ี 5 สายคุ้มน้อยกกสะทอน 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ท่ี 5 สายคุ้มน้อยกกสะทอน  

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทาง 
290.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวทางหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 870.00 
ตารางเมตร งบประมาณต้ังไว้ 171,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 
2/2565) หน้า 5 ข้อ 4 

 4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ท่ี 5 สายทางไปส านักสงฆ์เศวตฉัตรไป
ถนนสายบ้านกกสะทอน-คุ้มด่านมีชัย 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ท่ี 5 สายทางไปส านักสงฆ์เศวตฉัตร
ไปถนนสายบ้านกกสะทอน-คุ้มด่านมีชัย ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  ระยะทาง 250.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวทาง
หินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร งบประมาณต้ังไว้ 
193,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม(ครั้งท่ี 2/2565) หน้า 6 ข้อ 5 
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 5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านอินทร์แปลง หมู่ท่ี 8 เส้นทางบ้าน
อินทร์แปลง-บ้านหลุบหวาย 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านอินทร์แปลง หมู่ท่ี 8 เส้นทางบ้าน
อินทร์แปลง-บ้านหลุบหวาย  ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร  ระยะทาง 625.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวทางหินคลุกบด
อัดแน่นไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร งบประมาณต้ังไว้ 500,000 
บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม(ครั้งท่ี 2/2565) หน้า 6 ข้อ 6 

 รวมงบประมาณท่ีขออนุมัติโอนเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจ านวน
เงินท้ังส้ิน  2,000,0๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ไปแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากท่านประสงค์จะ

อภิปรายขอให้ยกมือขึ้น เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาล            
จึงรายงานตัวต่อท่ีประชุม  และด าเนินการอภิปราย  มีท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติต่อท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6  เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน  2,000,0๐๐ บาท 
(สองล้านบาทถ้วน) กองช่าง โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ านวน  11  เสียง 
 (งดออกเสียง  1  เสียง  นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง  อื่นๆ 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  การประชุมในวันนี ้
ประธานสภาเทศบาล ได้ด าเนินการครบทุกระเบียบวาระแล้ว  เข้าสู่ระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ         

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย  หรือมีข้อสอบถามข้อ
ปรึกษาราชการ  ท่านสามารถสอบถามในท่ีประชุมแห่งนี้ได้ เชิญ            
นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรตทุิกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมนายเทพริทธิ์  ประทุมสอน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  อยาก

สอบถามเรื่อง โครงการพระราชด าริ   ซึ่งใช้งบประมาณ  320,000  บาท
เนื่องจากงบดังกล่าวจัดสรรให้หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ  20,000   บาท        
ซึ่งบางกิจกรรมโครงการ  ประชาชนในหมู่บ้านเข้าถึงและไม่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  อยากให้ทางเทศบาลช่วยพิจารณาโครงการท่ีเข้าถึง
ความต้องการและประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง เช่น โครงการ
รณรงค์แยกขยะจากแหล่งก าเนิด  ท่ีได้เข้าร่วมท่ีผ่านมา  ขอขอบคุณครับ 
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นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่               
ประธานสภาเทศบาล เชิญนายไทยแลนด์  ไชยเทพ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

นายไทยแลนด์ ไชยเทพ   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมนายไทยแลนด์ ไชยเทพ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  อยากฝากเรื่อง

ไฟฟ้าแสงสว่างให้เร่งซ่อมแซมท่ีช ารุด  และการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 
จากบ้านตาดมายังบ้านกกสะทอน ขอขอบคุณครับ 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่               
ประธานสภาเทศบาล เชิญนายทรงศักดิ์  พลน้ าเท่ียง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

นายทรงศักด์ิ พลน้ าเที่ยง เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมนายทรงศักด์ิ  พลน้ าเท่ียง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  มี 3 เรื่อง 

อยากสอบถาม ดังนี้ 
 1. เรื่องงบจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการขุดลอกคลองส่งน้ าห้วยหมากเผ็ด 

บ้านผ่านศึก 3 หมู่ท่ี 6 ด าเนินการไปถึงแล้ว  ขอทราบความก้าวหน้าของ
โครงการฯ  

 2. คอสะพาน ระหว่างบ้านอินทร์แปลง – บ้านผ่านศึก 3 หมู่ท่ี 6 ช ารุด 
อยากฝากให้ช่วยซ่อมแซม  

 3. เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้านผ่านศึก 3 หมู่ท่ี 6 ช ารุด  โดยผมเอง
ได้มาเขียนค าร้องแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข  ขอขอบคุณครับ 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่               
ประธานสภาเทศบาล เชิญนายสุวิทย์  พิมพ์ศรี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

นายสุวิทย์  พิมพ์ศรี เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมนายสุวิทย์   พิมพ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  อยากฝากเรื่องฝาปิด

ร่องระบายน้ าช ารุด อยากให้เร่งซ่อมแซม ขอขอบคุณครับ 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่               
ประธานสภาเทศบาล เชิญนายไทยแลนด์ ไชยเทพ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

นายไทยแลนด์  ไชยเทพ   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมนายไทยแลนด์  ไชยเทพ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  อยากสอบถาม

เรื่องการจัดงานปีใหม่   ทางเทศบาลจะจัดงานหรือไม่ ขอขอบคุณครับ 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่               
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มี เชิญ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด ตอบข้ออภิปรายของสมาชิก

สภาเทศบาล   
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